

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพื่อจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการจัดส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ไปยังกระทรวงยุติธรรม (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) และมีหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป

**๒. การร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารสุขประพฤติ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในการเขียนรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำรายงานฯ วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการเขียนรายงานฯ กรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล สาระสำคัญโดยสังเขปของรายงานฯ พร้อมข้อเสนอแนะที่สำคัญ

**๓. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓)

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมายศึกษารายละเอียดกรณีร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ พ.ศ. .... ว่าควรดำเนินการอย่างไรและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๔. รายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๖

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) พร้อมบทสรุปผู้บริหาร โดยรายงานดังกล่าวเป็นฉบับสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้นำเนื้อหาในเอกสารทุกฉบับที่เคยเสนอแล้วและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ โดยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ ๓ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และผ่อนผันการทำกิจกรรมบางอย่างด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตเพิ่มเติมจากระยะที่ ๒ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายเป็นมากขึ้นในระยะที่ ๔ ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเว้นการยกเลิกเคอร์ฟิวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับการติดเชื้อโควิด-๑๙ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ ๒๑ และในส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักตัวอยู่ใน state quarantine มีจำนวน ๕๔ คน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน ๓,๑๓๕ ราย รักษาหาย จำนวน ๒,๙๘๗ ราย เสียชีวิตรวม ๕๘ ราย ในการนี้ได้เสนอบทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นต่อมาตรการของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการจ่ายเงินชดเชยรายได้ (๕,๐๐๐ บาท) และมาตรการอื่นที่คล้ายกัน

#### ๕. รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดส่งรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเสร็จ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงินฉบับดังกล่าวให้วุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

#### ๖. ขอบปรับลดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องขอปรับลดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากเดิมจำนวน ๓ กิจกรรม คงเหลือ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ กสม. และประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการจัดทำรายละเอียดกระบวนการของกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของ กสม. และประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป

### ๗. ขอความเห็นชอบบรรจุโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำและกลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติอนุมัติให้บรรจุโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำและกลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

### ๘. แผนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแผนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ปรับแผนให้เร็วขึ้น โดยเสนอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลและองค์กรฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และจะเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรมีโอกาสเข้ารับสมัคร ทาบทาม หรือเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ มากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่เคยเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมอบ ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตาม ความเห็นที่ประชุมต่อไป

### ๙. การจัดโครงการจัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๙ ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดโครงการจัดงานวันสถาปนา องค์กร กสม. ครบรอบ ๑๙ ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเสาวนา ชั้น ๖ สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนัก บริหารกลางได้จัดทำร่างกำหนดการขึ้น โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มต้น ๐๗.๒๙ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย การสักการะศาลพระพรหม พิธีสงฆ์ ปาฐกถาพิเศษ “สู่ ๒ ทศวรรษของ กสม.” โดยประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยระบบออนไลน์ การแถลงข่าว "สรุปผลการดำเนินงานของ กสม." และกิจกรรมในช่วงบ่าย ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการสำนักงาน กสม. ที่ปฏิบัติงานอย่างยาวนาน และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เป็นเจ้าของผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ๓ อันดับแรก ในการประกวดคำขวัญเพื่อธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของสำนักงาน กสม. โดยจะสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ประชุมมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักบริหารกลางดำเนินการ ตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

### ๑๐. โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ในประเด็น ๑) ขยายกรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการฯ ๒) กำหนดพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบโล่รางวัลพระราชทาน จากที่เคยเห็นชอบแล้วเป็นรูปแบบโล่รางวัลพระราชทาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

#### ๑๑. การดำเนินโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้มีคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา มีองค์ประกอบ จำนวน ๙ คน โดยมีนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน และมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นรองประธานคณะทำงาน และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๑๒. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “กสม. - ภาคีเครือข่าย” เร่งระดมสมองจัดทำข้อเสนอแนะเชิงระบบ ส่งให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียน เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ชื่นชม ครม. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตร - คู่มือด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ประโยชน์ หวังวางรากฐานการศึกษา สร้างสำนักแกล้งคม - ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. นำเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและผลการปฏิบัติงาน ปี ๖๒ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ย้ำมุ่งแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิฯ ในระดับนโยบาย เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

#### ๑๓. ประกาศองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระแล้ว โดยให้กำหนดเป็นประกาศองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกาศดังกล่าวนี้มีทั้งหมด ๑๒ ข้อ และจะมีการลงชื่อของประธานองค์กรอิสระทั้ง ๕ องค์กรร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๔. การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ ๒)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ ๒) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ ๒) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้จัดทำร่างหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอความเห็น จำนวน ๒ ประเด็น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามร่างหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป